

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY TIÊN - LỮ LÀM NHIỆM VỤ THAM MƯU GIÚP CẤP ỦY CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG NHƯ THẾ NÀO?

Vũ Thắng

Năm 1965, đảng bộ huyện Tiên- lữ (Hung- yên) có nhiều tiến bộ trong công tác phát triển Đảng. Toàn huyện đã kết nạp được 402 đảng viên mới, đều là những người ưu tú xuất thân từ bản nông và trung nông lớp d dưới. Trong số này 80% có tuổi đời từ 18 đến 30; có 31% là phụ nữ; 30 đội sản xuất trước đây chưa có đảng viên nay đã có đảng viên; thành lập thêm 6 chi bộ, 126 tổ đảng theo đơn vị hợp tác xã và đơn vị đội sản xuất. So với năm 1964, số lượng đảng viên mới được kết nạp tăng gần gấp đôi; số đảng viên trẻ và đảng viên phụ nữ tăng gấp rưỡi. Chất lượng đảng viên đều được bảo đảm tốt. Tiếp tục phát huy thắng lợi của năm 1965, công tác phát triển Đảng ở Tiên - lữ sáu tháng đầu năm 1966 cũng thu nhiều kết quả tốt.

Trong việc giúp cấp ủy chỉ đạo công tác phát triển Đảng, Ban tổ chức huyện ủy đã cố gắng phấn đấu như thế nào để làm tròn chức năng tham mưu của mình? Dưới đây, chúng tôi xin nêu mấy ưu điểm và tiến bộ chính của Ban tổ chức huyện ủy Tiên - lữ trong công tác phát triển Đảng để các đồng chí cùng tham khảo.

I. Nghiên cứu nắm tình hình và chú trọng giúp cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng.

Từ năm 1965 trở về trước, công tác phát triển Đảng chưa được coi trọng đúng mức; chẳng những số lượng đảng viên kết nạp được ít, mà chất lượng cũng không cao; có nhiều chi bộ không làm công tác phát triển Đảng, thậm chí có chi bộ hai, ba năm liền không kết nạp thêm được ai. Trong số đảng viên mới được kết nạp, rất ít đảng viên trẻ và cũng rất ít đảng viên phụ nữ. Trước tình hình này, thực hiện nghị quyết của huyện



ủy, ban tổ chức đã tiến hành điều tra, nghiên cứu thực tế công tác phát triển Đảng ở một số chi bộ và đảng bộ cơ sở. Ngoài đồng chí cán bộ được Ban phân công chuyên trách theo dõi công tác phát triển Đảng, các đồng chí cán bộ khác cũng được Ban giao nhiệm vụ về cơ sở nắm tình hình.

Qua nghiên cứu, tổng hợp tình hình, Ban tổ chức huyện ủy đã đi tới kết luận: sở dĩ công tác phát triển Đảng ở Tiên - lũ tiến bộ chậm là do nhiều nguyên nhân; có nguyên nhân về mặt nhận thức, tư tưởng; cũng có nguyên nhân về tổ chức và phương pháp công tác; nhưng, trước hết cần làm tốt công tác tư tưởng trong đảng bộ, nhằm khắc phục những biểu hiện tiêu cực như: hẹp hòi đối với thanh niên, cho rằng thanh niên là lớp tuổi trẻ chưa được rèn luyện, thử thách nhiều, xem thường vai trò và khả năng của phụ nữ, ngại khó trong việc lựa chọn và giáo dục đối tượng...

Dựa vào sự chuẩn bị của Ban tổ chức, huyện ủy đã kiểm điểm sự chỉ đạo của mình đối với công tác phát triển Đảng, rút kinh nghiệm về công tác phát triển Đảng của đảng bộ xã Quốc- trí, nghiên cứu và học tập kinh nghiệm làm công tác phát triển Đảng của đảng bộ Nhà máy X.40. Tiếp đó, trong những cuộc họp của huyện ủy, hoặc những cuộc họp của huyện ủy mở rộng, trên cơ sở nhận xét ưu điểm và khuyết điểm của từng đảng bộ trong công tác phát triển Đảng, huyện ủy đều tiến hành công tác tư tưởng, bồi dưỡng những nơi làm tốt, phê phán những nơi làm kém, bổ khuyết những hiện tượng lệch lạc như: chạy theo số lượng mà không coi trọng đầy đủ mặt chất lượng, hoặc rụt rè, không tích cực làm công tác phát triển Đảng.

Nhờ nhận thức của bản thân huyện ủy được chuyển biến, nên nhận thức của toàn đảng bộ đối với vị trí của công tác phát triển Đảng cũng từng bước được nâng dần lên. Mới đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra chỉ thị về công tác phát triển Đảng. Để thực hiện tốt chỉ thị của Trung ương, huyện ủy Tiên - lũ và Ban tổ chức huyện đã tiến hành việc học tập và phổ biến đến tận đảng viên; việc làm này đã có tác dụng nhắc nhở toàn



đảng bộ quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ mở rộng đội ngũ của Đảng và quán triệt tinh thần chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng trong việc chỉ đạo công tác phát triển Đảng.

II- Giúp huyện ủy xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển Đảng và làm tốt "bốn công, một quản".

Đi đôi với việc điều tra, nghiên cứu nắm tình hình và giúp cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng, Ban tổ chức huyện ủy còn quan tâm giúp cấp ủy xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển Đảng và làm tốt "bốn công, một quản", tức là làm tốt các công tác hướng dẫn, thẩm tra, xét duyệt, công nhận và tăng cường quản lý đảng viên dự bị.

Trong quá trình làm tham mưu giúp huyện ủy chỉ đạo công tác phát triển Đảng, Ban tổ chức đã phấn đấu khắc phục những thiếu sót trước kia trong việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch như chủ quan phiến diện, thiếu cụ thể, chưa thật sự dựa vào khả năng của cơ sở, chưa làm theo nguyên tắc từ dưới lên, chưa bảo đảm tính cân đối giữa việc lựa chọn bồi dưỡng những người lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua làm đối tượng, và việc lựa chọn đối tượng đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng, chưa chú ý đầy đủ đến những nơi xung yếu, những đơn vị và địa phương có ít đảng viên hoặc chưa có đảng viên...

Tuy nhiên, Ban tổ chức không chỉ dừng lại ở việc giúp huyện ủy xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển Đảng của huyện; điều quan trọng hơn còn là giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được đề ra, trong đó Ban tổ chức đã phấn đấu làm tốt các mặt công tác, hướng dẫn nghiệp vụ, thẩm tra đối tượng, xét duyệt kết nạp, công nhận đảng viên và quản lý đảng viên dự bị.

Nhờ có sự hướng dẫn của ban tổ chức huyện, từ 1965 đến nay, các đảng bộ cơ sở ở Tiên Lữ đã xây dựng được kế hoạch, chỉ tiêu phát triển Đảng ở địa phương mình, đã biết phân công cụ thể và bồi dưỡng cho từng đảng viên trong việc tìm hiểu, lựa chọn tuyên truyền và giao công tác để



thử thách đối tượng kết nạp, đã biết cách quản lý hồ sơ, lý lịch và ghi chép biên bản các hội nghị bàn về việc kết nạp đảng viên để báo cáo lên cấp trên.

Để bảo đảm tốt chất lượng của công tác phát triển Đảng, Ban tổ chức huyện đã thật sự giúp huyện ủy nắm vững khâu thẩm tra, một mặt dựa vào sự phối hợp và cộng tác của cán bộ đảng (cán bộ kiểm tra, phái viên huyện, huyện ủy viên...) mặt khác đã đích thân đi sâu, đi sát, trực tiếp phân loại, nghiên cứu và xem xét tất cả các đối tượng kết nạp. Nhờ vậy, chỉ tính riêng trong năm 1965, Ban tổ chức huyện ủy đã giúp huyện ủy phát hiện được 63 trường hợp không đủ tiêu chuẩn (chiếm tỷ lệ 13% so với tổng số đối tượng đề nghị kết nạp của toàn huyện); trong số này có 30 trường hợp có vấn đề thuộc về lịch sử bản thân và quan hệ gia đình không tốt; có 33 trường hợp có vấn đề thuộc về trình độ giác ngộ và phẩm chất đạo đức.

Gắn liền với thẩm tra là việc xét duyệt kết nạp. Vì huyện ủy giao quyền cho Ban thường vụ tiến hành việc xét duyệt, nên mỗi tháng hai kỳ ban tổ chức huyện có trách nhiệm chuẩn bị hội nghị của ban thường vụ bàn việc xét duyệt kết nạp đảng viên mới. Để giúp ban thường vụ xét duyệt được nhanh, tốt và gọn, Ban tổ chức đã nghe báo cáo cụ thể của từng đối tượng; chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục cần thiết cho việc xét duyệt như: tóm tắt sơ yếu lý lịch đối tượng, tóm tắt kết quả thẩm tra, biên bản đề nghị của chi bộ và đảng ủy cơ sở, đơn xin vào Đảng của đối tượng... Nhờ có sự chuẩn bị kỹ của Ban tổ chức, nên mỗi kỳ hội nghị của Ban thường vụ bàn việc xét duyệt thường không bị kéo dài mà vẫn bảo đảm chất lượng tốt.

Sau khi danh sách đối tượng kết nạp đã được Ban thường vụ huyện ủy duyệt, Ban tổ chức huyện hoàn thành kịp thời mọi thủ tục giấy tờ cần thiết, hướng dẫn theo dõi và kiểm tra việc tuyên bố kết nạp đảng viên mới

tại các tổ chức cơ sở và hướng dẫn cho tổ chức cơ sở ghi chép vào sổ đảng viên.

Ban tổ chức huyện thường xuyên giúp huyện ủy quản lý đảng viên, đặc biệt là số đảng viên dự bị; theo dõi việc xét chuyển đảng viên hết thời kỳ dự bị lên đảng viên chính thức, kịp thời phát hiện những nơi làm chậm hoặc làm không đúng thủ tục, phối hợp chặt chẽ với Ban tuyên giáo huyện trong việc mở lớp huấn luyện đảng viên mới, hướng dẫn cho tổ chức cơ sở đảng biết cách bồi dưỡng, giáo dục và làm công tác đối với giảng viên dự bị. Mặt khác, Ban tổ chức huyện còn hướng dẫn cho các đảng viên hết thời kỳ dự bị làm bản tự kiểm thảo để báo cáo với chi bộ. Nhờ Ban tổ chức huyện quan tâm đến công tác quản lý đảng viên dự bị, nên từ năm 1965 đến nay, những biểu hiện lệch lạc, và tiêu cực như: tư tưởng buông lỏng, cứ đến ngày đến tháng hết thời kỳ dự bị là chuyển lên chính thức, hiện tượng phải kéo dài thời kỳ dự bị hoặc buộc phải đưa ra khỏi Đảng... đã được khắc phục một phần lớn.

III - Đề cao trách nhiệm tập thể của ban tổ chức huyện đối với công tác phát triển Đảng

Ban Tổ chức huyện có 5 cán bộ, kể cả đồng chí cấp ủy viên phụ trách. Tuy Ban có phân công một cán bộ chuyên theo dõi công tác phát triển Đảng để thường xuyên đôn đốc, nắm tình hình, tập hợp tài liệu... nhưng toàn Ban đều có trách nhiệm chăm lo chung đến công tác xây dựng Đảng, bao gồm cả công tác phát triển Đảng.

Cán bộ Ban tổ chức huyện về cơ sở thường tranh thủ lắng nghe ý kiến của cán bộ cơ sở và quần chúng, chủ động kết hợp với cán bộ các ngành khác của Đảng (như phái viên huyện ủy, cán bộ kiểm tra, cán bộ tuyên huấn và các ban chấp hành Đoàn thanh niên lao động) để làm tốt công tác phát triển Đảng.

Cứ ba tháng một lần, vào dịp sơ kết công tác xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt", Ban tổ chức huyện lại tập thể bàn bạc và kiểm



điểm công tác phát triển Đảng, rút kinh nghiệm của những nơi làm khá, phân tích những nhược điểm và thiếu sót của những nơi làm kém, do đó đã kịp thời giúp cho huyện ủy chỉ đạo sát công tác phát triển Đảng trong toàn huyện.

Ngoài ra Ban tổ chức huyện còn tích cực đề nghị với huyện ủy và các đảng ủy cơ sở kiện toàn bộ phận làm công tác tổ chức ở cơ sở, thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho số cán bộ tổ chức ở cơ sở.

Thời gian vừa qua, Ban tổ chức huyện ủy Tiên - lữ đã phấn đấu để làm tròn nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác phát triển Đảng và đã có nhiều tiến bộ. Tuy vậy để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đối chiếu với tinh thần chỉ thị của Trung ương về việc "ra sức nâng cao chất lượng và tăng cường công tác phát triển Đảng đi đôi với việc củng cố Đảng", huyện ủy Tiên - lữ và Ban tổ chức huyện còn phải đi sâu, đi sát cơ sở, tăng cường chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa công tác phát triển Đảng, làm cho công tác này được thực hiện tốt, đều khắp và thành nền nếp ở tất cả các chi bộ và đảng bộ cơ sở trong toàn huyện.

